

Số 764 /BC-ĐHYD-CTHSSV

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021-2022

1. Công tác đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ

1.1. Cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ trực tiếp làm công tác HSSV (Phụ lục I)

1.2. Đánh giá mô hình công tác quản lý người học hiện nay

Xây dựng đội ngũ trực tiếp làm công tác học sinh sinh viên, bồi dưỡng lãnh đạo kế cận gặp khó khăn do khó tuyển mới, hầu hết đều kiêm nhiệm nhưng giảng viên chưa thực sự sẵn sàng tham gia thêm nhiệm vụ này. Hiện Phòng vẫn thiếu 01 vị trí Phó trưởng phòng theo đề án vị trí việc làm.

Đội ngũ chuyên viên quản lý đối tượng SDH vừa làm nhiệm vụ quản lý đào tạo vừa làm công tác quản lý người học. Thiếu 02 chuyên viên theo đề án vị trí việc làm.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (kể cả đội ngũ cán bộ quản lý) chưa bài bản, chính quy từ Đại học Thái Nguyên. Đa số là tự học hỏi, tự đào tạo, truyền kinh nghiệm từ những người đi trước.

2. Công tác xây dựng kế hoạch

Về cơ bản, Nhà trường đã phê duyệt kế hoạch hoạt động của từng đơn vị, trong đó có kế hoạch tài chính từ đầu năm, nên hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Phòng CTHSSV đều thực hiện đầy đủ, đạt được mục tiêu đề ra phù hợp với ‘tình hình mới’ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú chưa được thực hiện do tình hình diễn biến dịch bệnh.

Công tác quản lý học viên đại học được giao cho các Khoa/Bộ môn chuyên môn. Không có kế hoạch hoạt động quản lý người học riêng cho đối tượng SDH.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Phòng CTHSSV đã phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025; Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho HSSV đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đã lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, định hướng, tư vấn hỗ trợ HSSV lựa chọn thông tin trên không gian mạng đúng quy định pháp luật; hỗ trợ HSSV phòng, tránh tham gia các hội nhóm trái pháp luật, chưa được nhà nước cho phép. Tuy nhiên, để đạt được những mục đích, yêu cầu cao hơn, đề nghị Đại học Thái Nguyên ban hành hướng dẫn chi tiết về quy định người học khi tham gia mạng xã hội nói chung để các đơn vị cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động cụ thể, trong đó có quy định thưởng, phạt rõ ràng.